

แนวทางการปล่อยชั่วคราวตามคำแนะนำของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการขยายโอกาส ในการเข้าถึงสิทธิที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราว พ.ศ.๒๕๖๒

๑. คำร้องขอปล่อยชั่วคราว

๑.๑ คำร้องขอปล่อยชั่วคราวที่ไม่เสนอหลักประกันมาพร้อมกับคำร้อง

คำร้องขอปล่อยชั่วคราวที่ไม่เสนอหลักประกันมาพร้อมกับคำร้องมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่มีฐานะยากจนไม่สามารถหาหลักประกันมาวางได้มีโอกาสเข้าถึงสิทธิที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราว ทั้งยังลดภาระที่ต้องเตรียมหลักประกันมาก่อนโดยที่ยังไม่ทราบว่าศาลจะอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวหรือไม่ ทั้งนี้ เมื่อมีผู้ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวโดยไม่เสนอหลักประกันมาพร้อมกับคำร้อง ในการพิจารณาว่าสมควรอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวหรือไม่ เป็นหน้าที่ของศาลที่จะต้องพิจารณาว่ามาตรการต่าง ๆ ตามกฎหมายนอกจากการเรียกประกันหรือหลักประกัน สามารถนำมาใช้เพื่อป้องกันการหลบหนีหรือภัยอันตรายที่อาจเกิดจากการปล่อยชั่วคราวได้หรือไม่ เช่น การกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวปฏิบัติระหว่างที่ได้รับการปล่อยชั่วคราว หรือการตั้งผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวตามพระราชบัญญัติมาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้น หากเงื่อนไขหรือมาตรการที่กำหนดเพียงพอแล้ว ศาลจะอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยไม่เรียกประกันหรือหลักประกันก็ได้ ผู้ต้องหาหรือจำเลยมีสิทธิแสดงความยินยอมใช้อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่สามารถใช้ตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของผู้ต้องหาหรือจำเลย (อีเอ็ม) มาในคำร้องขอปล่อยชั่วคราวได้ คำร้องขอปล่อยชั่วคราวที่ไม่เสนอหลักประกันมาพร้อมกับคำร้อง เสนอได้ในทุกชั้นศาล

๑.๒ คำร้องขอปล่อยชั่วคราวที่เสนอหลักประกันมาพร้อมกับคำร้อง

หลักประกันที่เสนอมาพร้อมกับคำร้องเป็นไปตามระเบียบหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อยชั่วคราวของผู้ต้องหาหรือจำเลยของแต่ละศาล

๒. การพิจารณาและสั่งคำร้องขอปล่อยชั่วคราว

การพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราวเป็นไปตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการปล่อยชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๔๘

การพิจารณาว่าสมควรอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกันหรือหลักประกัน นอกจากจะพิจารณาตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกาฯ ข้อ ๔ แล้ว ศาลอาจใช้วิธีการประเมินความเสี่ยงเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้นประกอบการพิจารณา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๐๘ วรรคสอง หากศาลอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันและหลักประกัน หลักประกันที่ใช้ในการปล่อยชั่วคราวเป็นไปตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ การกำหนดวงเงินประกันให้ยึดถือ

คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับบัญชีมาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหา หรือจำเลย พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นแนวทาง โดยมีควรเรียกหลักประกันสูงกว่าบัญชีมาตรฐานดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้ สอดคล้องกับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๙ วรรค ๕ ซึ่งบัญญัติว่า “คำขอประกันผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาต้องได้รับการพิจารณาและจะเรียกหลักประกันจนเกิน ควรแก่กรณีได้ การไม่ให้ประกันต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ”

ตัวอย่าง การพิจารณาสั่งคำร้องขอปล่อยชั่วคราวที่ไม่เสนอหลักประกันมาพร้อมกับคำร้อง

เมื่อมีการยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวที่ไม่เสนอหลักประกันมาพร้อมกับคำร้อง ศาลอาจสั่งคำร้องดังนี้

- อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกัน ให้ผู้ต้องหา (จำเลย) สาบาน (ปฏิญาณ) ตนว่าจะมา ตามนัดหรือหมายเรียก
- อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันในวงเงิน..... ทำสัญญาประกัน
- อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันในวงเงิน..... โดยกำหนดเวลาให้ผู้ขอประกัน นำหลักประกันมาวางพร้อมกับทำสัญญาประกันก่อนปล่อยตัว มิฉะนั้นให้ยกคำร้องขอปล่อยชั่วคราว
- ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ซึ่งต้องแสดงเหตุผลที่ไม่อนุญาตด้วย

เมื่อศาลมีคำสั่งประการใดแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามคำสั่งศาลต่อไป

ถ้าศาลเห็นสมควรให้มีการประเมินความเสี่ยงก่อนเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาให้สั่ง ในคำร้องว่า “ประเมินความเสี่ยง” และสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวหลังจากทราบผล การประเมินความเสี่ยงแล้ว

การประเมินความเสี่ยงอาจทำได้

๑. ให้เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลผู้ต้องหาหรือจำเลย หรือข้อมูลอื่น ๆ ตั้งแต่โอกาสแรกที่บุคคล เหล่านั้นมาศาล และรายงานให้ศาลทราบโดยใช้แบบประวัติผู้ต้องหา/จำเลย ท้ายระเบียบราชการ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการปล่อยชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๔๘

๒. ดำเนินการตามคู่มือสำหรับผู้พิพากษาในการนำร่องปฏิรูปการปล่อยชั่วคราวด้วยระบบ ประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราว สถาบันวิจัยและพัฒนาคดี สำนักงานศาลยุติธรรม ถ้าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่ได้ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว แต่ศาลพิจารณาในเบื้องต้นแล้วเห็นควรให้โอกาส แก่ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราว ศาลอาจให้เจ้าหน้าที่ศาลจัดให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้น ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวที่ไม่เสนอหลักประกันมาพร้อมกับคำร้อง และสั่งให้ประเมินความเสี่ยง เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาต่อไป

ผู้ต้องหาหรือจำเลยมีสิทธิยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวในชั้นอุทธรณ์หรือฎีกา โดยใช้คำร้อง ขอปล่อยชั่วคราวที่ไม่เสนอหลักประกันมาพร้อมกับคำร้อง เอกสารต่างๆ ที่ศาลชั้นต้นต้องส่งให้ศาลอุทธรณ์ หรือศาลฎีกาเพื่อประกอบการพิจารณาคำร้องตามระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วย การปล่อยชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๔๘ สามารถจัดทำสำเนาจากสำนวนความอิเล็กทรอนิกส์ของศาลชั้นต้นได้ ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาอาจสั่งให้ศาลชั้นต้นทำการประเมินความเสี่ยงแล้วรายงานผลให้ทราบ

เพื่อประกอบการพิจารณา ในกรณีที่สั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวก็มีอำนาจกำหนดเงื่อนไขหรือมาตรการให้ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวปฏิบัติหรือใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดตามตัว (อีเอ็ม) แก่ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวได้เช่นกัน

๓. การอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวไปพลางก่อน

ในกรณีที่ศาลเห็นควรมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันและหลักประกัน แต่หลักประกันไม่เพียงพอหรือไม่อาจเสนอหลักประกันได้ทัน ศาลมีอำนาจให้ปล่อยชั่วคราวไปพลางก่อนแล้วให้เสนอหลักประกันให้ครบภายในเวลาที่ศาลกำหนด โดยใช้วิธีการกำกับดูแลหรือใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวได้ หรือหากหลักประกันที่ขาดอยู่มีจำนวนไม่มากและไม่มีพฤติการณ์จะหลบหนี อาจพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราวตามหลักประกันที่เสนอมาไปพลางก่อนโดยไม่กำหนดเงื่อนไขอื่นใดก็ได้ ตามคำแนะนำของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการขยายโอกาสในการเข้าถึงสิทธิที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราว พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๕ ซึ่งสามารถสั่งในการปล่อยชั่วคราวได้ทุกชั้นศาล

ในกรณีเป็นการปล่อยชั่วคราวในชั้นอุทธรณ์หรือฎีกา ศาลชั้นอุทธรณ์หรือฎีกาอาจสั่งรวมมาในคำสั่งคำร้องขอปล่อยชั่วคราวหรือรายงานกระบวนการพิจารณา (ตามตัวอย่างแนบท้าย) ของศาลชั้นอุทธรณ์หรือศาลฎีกาให้ปรากฏข้อความดังกล่าวให้ชัดเจนเพื่อที่ศาลชั้นต้นจะได้ปฏิบัติตาม

ตัวอย่าง การสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวไปพลางก่อน

ศาลอาจสั่งในคำร้องขอปล่อยชั่วคราว หรือคำร้องที่ผู้ขอประกันยื่นมาต่างหาก

“อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างสอบสวน โดยมีประกันในวงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ทำสัญญาประกัน ตามคำร้องปรากฏว่าผู้ต้องหาไม่มีเงินสดเป็นหลักประกันในวันนี้ เพียง ๔๐,๐๐๐ บาท จึงให้ยึดเงินสด เนื่องจากหลักประกันที่ขาดอยู่มีจำนวนไม่มากและผู้ต้องหาไม่มีพฤติการณ์ที่จะหลบหนี จึงอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวไปพลางก่อน โดยให้ผู้ต้องหานำเงินส่วนที่เหลือมาวางให้ครบถ้วนภายในกำหนด ๗ วัน นับแต่วันนี้ มิฉะนั้นถือว่าผิดสัญญาประกัน”

๔. เงื่อนไขและมาตรการที่ศาลอาจกำหนดให้ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวปฏิบัติในระหว่างที่ได้รับการปล่อยชั่วคราว

การอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวไม่ว่าเป็นการปล่อยโดยไม่มีประกัน มีประกัน หรือมีประกัน และหลักประกัน ศาลมีอำนาจกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวปฏิบัติหรือใช้มาตรการตามพระราชบัญญัติมาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อควบคุมความเสี่ยงจากภัยอันตรายที่อาจเกิดจากการปล่อยชั่วคราว หรือเพื่อคุ้มครองเหยื่ออาชญากรรม ซึ่งครอบคลุมไปถึงบุคคลในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดของผู้เสียหายด้วย หรือเพื่อปกป้องความสงบสุขของสังคม โดยอาจพิจารณาเหตุผลและความจำเป็นในการกำหนดเงื่อนไขหรือมาตรการในการปล่อยชั่วคราวจากรายงานการประเมินความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ หากเงื่อนไขหรือมาตรการที่ศาลกำหนดเพียงพอที่จะควบคุมหรือป้องกันมิให้ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวหลบหนี ยุ้งเหียงกับพยานหลักฐานหรือการก่อภัยอันตรายประการอื่นแล้ว ศาลจะไม่เรียกประกันหรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวเลยก็ได้ เงื่อนไขหรือมาตรการที่อาจกำหนด เช่น

- จำกัดการเดินทางออกนอกประเทศของผู้ถูกปล่อยชั่วคราว โดยติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดตามตัว (อีเอ็ม) หรือไม่ก็ได้

- ให้ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวมารายงานตัวต่อศาลเป็นระยะในระหว่างที่ได้รับการปล่อยชั่วคราว
- ให้ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวไปรายงานตัวต่อผู้กำกับดูแลที่ศาลตั้งเป็นระยะในระหว่างที่ได้รับการปล่อยชั่วคราว
 - จำกัดการเข้าไปในสถานที่หรือชุมชนบางแห่ง หรือออกนอกสถานที่บางแห่งภายในเวลาที่กำหนด หรือให้ละเว้นความประพฤติบางอย่าง เช่น ห้ามเสพยาเสพติดหรือของมีนเมา โดยตั้งผู้กำกับดูแลทำหน้าที่สอดส่องหรือติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดตามตัว (อีเอ็ม) เพื่อสอดส่องก็ได้
 - ห้ามผู้ถูกปล่อยชั่วคราวเข้าใกล้ตัวผู้เสียหายหรือเข้าไปในที่พำนักของผู้เสียหายโดยตั้งผู้กำกับดูแลทำหน้าที่สอดส่องหรือติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดตามตัว (อีเอ็ม) เพื่อสอดส่องก็ได้
 - จำกัดมิให้ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวกระทำการบางอย่างที่เสี่ยงต่อการก่อภัยอันตรายระหว่างที่ได้รับการปล่อยชั่วคราว ตามระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการว่าด้วยการปล่อยชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๔๘
 - ให้ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวเข้ารับการปรึกษาทางจิตสังคม
 - ให้ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดตามตัว (อีเอ็ม) ในกรณีที่ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวแสดงความยินยอมใช้อุปกรณ์ดังกล่าวมาในคำร้องขอปล่อยชั่วคราว แต่ถ้าศาลเห็นว่าได้กำหนดเงื่อนไขหรือมาตรการอื่นที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะสอดส่องผู้ถูกปล่อยชั่วคราวแล้ว จะไม่สั่งให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

นอกจากการกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวปฏิบัติในระหว่างที่ได้รับการปล่อยชั่วคราว ศาลชั้นต้นอาจให้เจ้าหน้าที่ศาลคุ้มครองติดต่อผู้ถูกปล่อยชั่วคราวเพื่อตรวจสอบเป็นระยะ และแจ้งเตือนให้มารายงานตัวต่อศาลเมื่อครบกำหนดด้วย เพื่อให้การกำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวมีประสิทธิภาพมากขึ้น

๕. การแต่งตั้งผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว

การแต่งตั้งผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว ตามพระราชบัญญัติมาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถดำเนินการได้ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวปฏิบัติเพื่อป้องกันการหลบหนีหรือภัยอันตรายหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตามมาตรา ๑๐๘ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เช่น ให้ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวไปรายงานตัวระหว่างที่ได้รับการปล่อยชั่วคราว ห้ามเข้าหรือออกสถานที่บางแห่งภายในเวลาที่กำหนด ให้ละเว้นความประพฤติบางอย่าง เช่น ห้ามเสพยาเสพติดหรือของมีนเมา เป็นต้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้มีผู้รับรายงานตัวแทนศาล หรือให้คำปรึกษาแก่ผู้ถูกปล่อยชั่วคราว หรือสอดส่องให้ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวปฏิบัติตามหรือมิให้ฝ่าฝืนเงื่อนไขการปล่อยชั่วคราวที่ศาลกำหนดอย่างเคร่งครัด

ศาลมีอำนาจแต่งตั้งผู้กำกับดูแลได้ตามความจำเป็นหากเห็นว่าการมีผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวจะทำให้เงื่อนไขการปล่อยชั่วคราวที่ศาลกำหนดมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการป้องกันการหลบหนีหรือภัยอันตรายหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการปล่อยชั่วคราว โดยผู้กำกับดูแลจะรายงานให้ศาลทราบหากมีการฝ่าฝืนเงื่อนไขดังกล่าว

ในกรณีที่ศาลชั้นอุทธรณ์หรือศาลฎีกามีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวและมีคำสั่งแต่งตั้งผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว เป็นหน้าที่ของศาลชั้นต้นในการกำหนดตัวผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวแล้วดำเนินการต่อไป

หลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวเป็นไปตามระเบียบ ก.บ.ศ. ว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว การจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายของผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว ค่าพินัยกรรมแก่ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวที่ยากไร้ เงินสินบนแก่ผู้แจ้งความนำจับ และเงินรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ผู้จับผู้ถูกปล่อยชั่วคราวโดยศาลที่หลบหนี พ.ศ. ๒๕๖๑ การตั้งผู้กำกับดูแลให้ทำหน้าที่สอดส่องหรือรับรายงานตัวผู้ถูกปล่อยชั่วคราว ศาลชั้นต้นสามารถดำเนินการโดยขอความร่วมมือจากฝ่ายปกครองในพื้นที่ได้ตามบันทึกความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมกับกรมการปกครอง และศาลอาจจัดให้มีบัญชีรายชื่อบุคคลที่อาจได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้กำกับดูแลไว้ประจำศาลเพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงาน แต่ไม่ห้ามศาลที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมเป็นผู้กำกับดูแล ศาลชั้นต้นแห่งใดพร้อมที่จะดำเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว ให้มีหนังสือแจ้งศาลชั้นอุทธรณ์ที่มีเขตอำนาจ และศาลฎีกาทราบด้วย ทั้งนี้ ตามหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรมที่ ศย ๐๒๙/ว ๔๓ (ป) ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ และหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ด่วนที่สุดที่ ศย ๐๑๖/ว ๔๓ (ป) ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑

ผู้กำกับดูแลที่ศาลแต่งตั้งมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายตามระเบียบ ก.บ.ศ.

ตัวอย่าง คำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวและแต่งตั้งผู้กำกับดูแล

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างสอบสวนโดยไม่มีประกัน ให้ผู้ต้องหาไปรายงานตัวต่อผู้กำกับดูแลที่ศาลแต่งตั้งทุก ๗ วันระหว่างที่ได้รับการปล่อยชั่วคราว และมาศาลตามกำหนด และห้ามมิให้ผู้ต้องหาเข้าไปในบริเวณที่พักอาศัยของผู้เสียหาย โดยแต่งตั้งนาย... ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบล... อำเภอ... จังหวัด... เป็นผู้กำกับดูแล ให้ทำหน้าที่สอดส่องและรับรายงานตัว แจ้งคำสั่งให้ผู้กำกับดูแลทราบ/

หมายเหตุ การแต่งตั้งผู้ใดให้เป็นผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว ผู้นั้นต้องสมัครใจที่จะได้รับการแต่งตั้งด้วย จึงควรให้เจ้าหน้าที่ศาลสอบถามความสมัครใจจากผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งก่อน

๖. ผลของการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราว

หากผู้ถูกปล่อยชั่วคราวทำผิดเงื่อนไขหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ศาลกำหนด ศาลมีอำนาจเพิกถอนคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว

การพยายามทำผิดเงื่อนไขที่จำกัดมิให้ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวเดินทางไปต่างประเทศ เป็นพฤติการณ์ที่ถือว่าผู้ถูกปล่อยชั่วคราวจะหลบหนี ซึ่งพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจที่พบการกระทำได้กล่าวมีอำนาจจับผู้ถูกปล่อยชั่วคราวได้โดยไม่ต้องมีหมายจับ เช่น ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวอยู่ระหว่างผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินเพื่อเดินทางออกนอกประเทศ โดยให้ศาลดังกล่าวระบุไว้ในหนังสือแจ้งคำสั่งห้ามออกนอกราชอาณาจักรไปยังสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง

ในกรณีที่ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวหลบหนี ผู้แจ้งความนำจับและเจ้าหน้าที่ผู้จับมีสิทธิได้รับเงินสินบนและเงินรางวัลจากศาล ตามพระราชบัญญัติมาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นที่ออกหมายปล่อยภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ส่งตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยต่อศาล

ข้อ ๗. การอ่านคำสั่งคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นอุทธรณ์หรือชั้นฎีกา

เมื่อศาลชั้นต้นได้รับคำสั่งคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นอุทธรณ์หรือชั้นฎีกา หรือคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ทางโทรสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ศาลชั้นต้นอ่านคำสั่งดังกล่าวให้จำเลยหรือผู้ร้องขอประกันฟังทันที ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการปล่อยชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๔๘



(๗)

คำร้องขอปล่อยชั่วคราว
ชั้นสอบสวน/พิจารณา



คดีหมายเลขดำที่ /๒๕.....

คดีหมายเลขแดง..... /๒๕.....

ศาล

วันที่.....เดือน..... พุทธศักราช ๒๕.....

ความ

ระหว่าง { ผู้ร้อง/โจทก์
 ผู้ต้องหา/จำเลย
 ข้าพเจ้า ผู้ต้องหา/จำเลย

ขอยื่นคำร้องขอให้ศาลปล่อยชั่วคราว มีข้อความตามที่กล่าวต่อไปนี้

- ข้อ ๑. ข้าพเจ้าประสงค์ขอให้ปล่อยชั่วคราวในชั้น สอบสวน พิจารณา อุทธรณ์/ฎีกา
- โดยไม่มีหลักทรัพย์ประกัน โดยมีญาติหรือบุคคลที่สามารถติดต่อได้ ดังนี้
๑. ชื่อ เกี่ยวข้องเป็น.....
 หมายเลขโทรศัพท์
๒. ชื่อ เกี่ยวข้องเป็น.....
 หมายเลขโทรศัพท์
- โดยมีหลักทรัพย์ประกัน ซึ่งหากศาลอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจะเสนอมาภายหลัง คือ
- เงินสด..... บาท
 - เงินฝากธนาคาร..... บาท
 - สลากออมสิน/สลากออมทรัพย์ทวีสินของ ธกส. บาท
 - ประกันภัยอสังหาริมทรัพย์
 - บ้าน / ที่ดิน / ห้องชุด
 - อื่น ๆ
- ข้าพเจ้ายินยอมใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดตามตัว (อีเอ็ม) ในระหว่างปล่อยชั่วคราว
 ขอประทานศาลได้โปรดพิจารณาคำร้องนี้ด้วย

กรรมกรรมแล้วแต่จะโปรด

ลงชื่อ ผู้ต้องหา/จำเลย

หมายเหตุ ข้าพเจ้ารอฟังคำสั่งอยู่ ถ้าไม่ร้อถือว่าทราบแล้ว

..... ผู้ต้องหา/จำเลย

(ตัวอย่างรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลสูง)

(๒๒)

สำหรับศาล

ใช้

รายงาน

กระบวนการ

พิจารณา



คดีหมายเลขคำที่.....

คดีหมายเลขแดงที่.....

ศาล.....

วันที่.....เดือน.....พุทธศักราช ๒๕.....

ความ.....

ระหว่าง

{
.....

โจทก์

จำเลย

ผู้พิพากษาออกนั่งพิจารณาคดีนี้เวลา.....นาฬิกา

.....ศาลอุทธรณ์/ศาลฎีกา ได้ส่งคำร้อง (อุทธรณ์คำสั่ง) ขอให้ปล่อยชั่วคราวคดีนี้แล้ว
ตามสำเนาคำสั่งที่ส่งมาให้อ่านสำเนาคำสั่งให้ผู้ขอประกันหรือจำเลยฟังโดยเร็ว แล้วดำเนินการไป
ตามสำเนาคำสั่ง ส่วนต้นฉบับคำสั่งจะส่งมาในภายหลัง

ในกรณีที่มีคำสั่งไม่ปล่อยชั่วคราว ให้แจ้งจำเลยและผู้ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราว
ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว ในกรณีที่มีคำสั่งให้ปล่อยชั่วคราวโดยมีหลักประกัน หากหลักประกันที่ผู้ขอประกัน
เสนอมาไม่เพียงพอหรือไม่อาจเสนอหลักประกันได้ทัน ศาลชั้นต้นจะพิจารณาปล่อยชั่วคราวไปพลางก่อน
โดยให้ผู้ขอประกันเสนอหลักประกันให้ครบภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดและใช้วิธีการกำกับดูแลหรือใช้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวก็ได้

หากหลักประกันที่ขาดอยู่มีจำนวนไม่มากและไม่มีพฤติการณ์จะหลบหนี ศาลชั้นต้น
จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราวตามหลักประกันที่เสนอมาไปพลางก่อนโดยไม่กำหนดเงื่อนไขอื่นก็ได้



ปส.๓

บันทึก ข้อมูลของ ผู้ต้องหา / จำเลย ประกอบ
คำร้องขอปล่อยชั่วคราว และรายงานประเมิน
ความเสี่ยงผู้ต้องหา/ จำเลย

คดีหมายเลขดำที่...../๒๕.....

คดีหมายเลขแดงที่...../๒๕.....

รวม./
.....
ผู้พิพากษา

ประวัติของผู้ต้องหา/ จำเลย

(ก) สำหรับผู้ต้องหา/จำเลยกรอก

๑. ชื่อตัวและชื่อสกุล	ชื่ออื่น (ถ้ามี) _____	วัน เดือน ปี เกิด	อายุ.....ปี
๒. สัญชาติ <input type="checkbox"/> ไทย <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ).....	เชื้อชาติ <input type="checkbox"/> ไทย <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ).....		
๓. หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง..... (กรณีชาวต่างชาติ) <input type="checkbox"/> ได้รับอนุญาตให้ทำงาน หรือ ได้รับอนุญาตให้อยู่เป็นการถาวร <input type="checkbox"/> ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงาน หรือ ได้รับอนุญาตให้อยู่เป็นการชั่วคราว			
๔. สถานภาพสมรส <input type="checkbox"/> โสด <input type="checkbox"/> จดทะเบียนสมรส <input type="checkbox"/> อยู่กินฉันสามีภริยา <input type="checkbox"/> หย่าร้าง, เลิกร้าง <input type="checkbox"/> หม้าย			
๕. บุคคลที่ต้องให้การอุปการะเลี้ยงดู _____ คน คือ <input type="checkbox"/> บิดา ชื่อ _____ อายุ _____ <input type="checkbox"/> มารดา ชื่อ _____ อายุ _____ <input type="checkbox"/> คู่สมรส ชื่อ _____ อายุ _____ <input type="checkbox"/> บุตร _____ คน ชื่อ _____ อายุ _____ บุคคลอื่น (โปรดระบุชื่อและความสัมพันธ์) _____ อายุ _____ _____			
๖. ระดับการศึกษา <input type="checkbox"/> ไม่รู้หนังสือ <input type="checkbox"/> อ่านออกเขียนได้ <input type="checkbox"/> ต่ำกว่ามัธยมต้น <input type="checkbox"/> มัธยมต้น <input type="checkbox"/> มัธยมปลาย <input type="checkbox"/> ปริญญาตรี <input type="checkbox"/> สูงกว่าปริญญาตรี			

๗. (๑) (ก) ที่อยู่ปัจจุบันและช่องทางการติดต่อ

เลขที่ _____ หมู่ที่ _____ บ้าน/ ตรอก/ ซอย _____
 ถนน _____ ตำบล/ แขวง _____ อำเภอ/ เขต _____
 จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
 หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ _____ ช่องทางติดต่ออื่น _____

- (ข) ภูมิลำเนา ตรงกับที่อยู่ปัจจุบัน
 ไม่ตรงกับที่อยู่ปัจจุบัน โดยภูมิลำเนา ดังนี้:

เลขที่ _____ หมู่ที่ _____ บ้าน/ ตรอก/ ซอย _____
 ถนน _____ ตำบล/ แขวง _____ อำเภอ/ เขต _____
 จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(๒) ผู้ต้องหา/จำเลยอาศัยอยู่

- คนเดียว อยู่กับบุคคลในครอบครัว

(๓) ในปีที่ผ่านมา ผู้ต้องหา/จำเลยย้ายที่อยู่หรือไม่

- ไม่ย้าย ย้าย ๑ ครั้ง ย้ายมากกว่า ๑ ครั้ง หรือ อยู่ไม่เป็นหลักแหล่ง

๘. (๑) อาชีพปัจจุบัน

- มีงานทำ คือ _____
 ผู้ว่าจ้าง (ถ้ามี) _____
 ประกอบอาชีพข้างต้นเป็นเวลา _____ (วัน/ เดือน/ ปี)
 ไม่มีอาชีพ/ว่างงาน

(๒) อาชีพข้างต้น รับรายได้รายเดือนหรืออาจคำนวณเป็นรายเดือนได้เดือนละประมาณ

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| [] น้อยกว่า ๕,๐๐๐ บาท | [] ๕,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ บาท |
| [] ๒๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท | [] ๕๐,๐๐๑ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท |
| [] ๑๐๐,๐๐๑ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท | [] ๕๐๐,๐๐๑ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท |
| [] มากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท | |

๙. ประวัติการกระทำผิด

- ไม่เคยถูกจับกุม กล่าวหา หรือฟ้องร้อง หรือพิพากษาว่าได้กระทำความผิดอาญา
 เคยถูกจับกุม และถูกเจ้าพนักงานตำรวจตั้งข้อหาดำเนินคดีมาก่อน
 จำนวน _____ คดี ข้อหา _____
 เคยถูกศาลพิพากษาลงโทษจำคุก และต้องโทษจำคุกจริง
 จำนวน _____ คดี ฐานความผิด _____

๑๐. เคยหลบหนีไม่มาตามนัดศาลหรือไม่

- เคย หมายเลขคดี/ศาลที่พิจารณา _____
 ข้อหา _____
 ไม่เคย

๑๑. เคยกระทำความผิดระหว่างปล่อยชั่วคราวหรือไม่

ใช่ ข้อหา _____ ไม่ใช่

๑๒. มีคดีอาญาอื่นค้างพิจารณาอยู่ในขณะนี้หรือไม่

มี หมายเลขคดี/ศาลชั้นต้นที่พิจารณา _____
 ข้อหา _____
 คดีอยู่ระหว่าง ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา
 ไม่มี

๑๓. รายละเอียดบุคคลอ้างอิงเพื่อการตรวจสอบยืนยันข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ (อ้างอิงได้ไม่เกิน ๒ คน)

บุคคลอ้างอิง (๑) ระบุชื่อ โทรศัพท์ และ ความสัมพันธ์

ชื่อ นาย/นาง/นางสาว นามสกุล

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหา/จำเลย เป็น

บุคคลอ้างอิง (๒) ระบุชื่อ โทรศัพท์ และ ความสัมพันธ์

ชื่อ นาย/นาง/นางสาว นามสกุล

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหา/จำเลย เป็น

ขอรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน.

ลงชื่อ.....ผู้ต้องหา/ จำเลย

ลงชื่อ.....ทนายความ

(กรณีผู้ต้องหา/ จำเลย อ่านเขียนภาษาไทยไม่ได้ ให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้สอบข้อมูลและบันทึกแทน)

อ่านให้ผู้ต้องหา/ จำเลยฟัง และให้ผู้ต้องหา/ จำเลย อ่านเอง (ผ่านล่ามภาษา.....

ชื่อ.....ซึ่งสาบานตนแล้ว) รับรองว่าถูกต้อง จึงลงลายมือ

ชื่อไว้เป็นหลักฐาน.

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่ผู้สอบ

ลงชื่อ.....ผู้ต้องหา/จำเลย

ลงชื่อ.....ทนายความ

ลงชื่อ.....ล่าม

(ข) สำหรับเจ้าหน้าที่กรอก

๑๔. พฤติการณ์ในคดีอาญาของผู้ต้องหา/ จำเลย (ตามที่ตรวจสอบจากสำนวนคดีและฐานข้อมูลของศาลหรือของหน่วยงานอื่นแล้ว)

(๑) ลักษณะการกระทำความผิด วางแผนหรือไตร่ตรองล่วงหน้า ไม่มีการวางแผน

(๒) คำให้การในชั้นจับกุมหรือชั้นสอบสวน ปฏิเสธข้อกล่าวหา รับสารภาพ

(๓) ผู้ร่วมกระทำความผิด กระทำความผิดหลายคน กระทำความผิดคนเดียว

(๔) ผู้เสียหาย มี และ [] มี [] ไม่มี การทำร้ายร่างกาย หรือ การข่มขู่ ทำร้ายจิตใจ

ไม่มี

(๕) คัดค้านการปล่อยชั่วคราว มี คือ [] พนักงานสอบสวน/ อัยการ [] ผู้เสียหาย/พยาน

เหตุในการคัดค้าน _____

ไม่มี

๑๕. การประเมินความเสี่ยงว่าจะหลบหนี หรือก่ออันตรายประการอื่น (โดยใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยง)

ผู้ต้องหา/ จำเลยมีระดับความเสี่ยง [] ต่ำมาก [] ต่ำ [] ปานกลาง [] สูง [] สูงมาก

ข้อสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ต้องหา/ จำเลย _____

๑๖. ข้อมูลเพื่อการแต่งตั้งผู้กำกับดูแลในระหว่างปล่อยชั่วคราว

(๑) ผู้ต้องหา/จำเลยมีญาติ เพื่อนสนิท หรือ บุคคลใกล้ชิด ที่ **พร้อมดูแล** ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของศาลภายหลังได้รับการปล่อยชั่วคราวหรือไม่

ไม่มี มี คือ [] บุคคลอ้างอิงในข้อ ๑๓

[] บุคคลอื่น โปรดระบุ _____

(๒) บุคคลตามข้อ (๑) มีช่องทางสื่อสารให้เจ้าพนักงานศาลติดต่อหรือไม่

ไม่มี มี คือ [] ช่องทางสื่อสารที่ระบุไว้แล้วในข้อ ๑๓

[] อื่นๆ โปรดระบุ _____

(๓) ผู้ต้องหา/จำเลย อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือทุรกันดาร เดินทางมาศาลลำบากหรือไม่ ใช่ ไม่ใช่

(๔) ผู้ต้องหา/จำเลย จำเป็นต้องเดินทางไปทำงานต่างท้องที่บ่อยครั้งหรือไม่ ใช่ ไม่ใช่

(๕) มีบุคคลอื่นที่มีโชงญาติ หรือ คู่สมรส ที่รู้จักท่านเป็นอย่างดี และท่านให้ความเคารพเชื่อฟัง ซึ่งอาจกำกับดูแลความประพฤติของท่านภายหลังได้รับการปล่อยชั่วคราวหรือไม่

ไม่มี มี (โปรดระบุ ชื่อ ความสัมพันธ์กับท่าน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์)

ข้าพเจ้าตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูล ตรงกัน ไม่ตรงกัน ตรวจสอบไม่ได้ ในกรณี
ดังต่อไปนี้ _____

ข้อมูลในส่วนนี้ตรวจสอบแล้ว จากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้

- บุคคลอ้างอิง (๑) _____ เกี่ยวข้องเป็น _____
- บุคคลอ้างอิง (๒) _____ เกี่ยวข้องเป็น _____
- ผู้นำชุมชน _____ ตำแหน่ง _____
- ฐานข้อมูล หรือหลักฐานอื่น (ระบุ) _____

หมายเหตุ: (๑) กรณีบุคคลอ้างอิงเพียง ๑ คน หรือผู้นำชุมชนยืนยันข้อมูล ถือว่าตรวจสอบข้อมูลเพียงพอแล้ว

(๒) การตรวจสอบข้อมูลไม่ได้ หมายถึง (ก) ไม่มีบุคคลอ้างอิง ไม่มีผู้นำชุมชน หรือไม่มีพนักงานสอบสวน/ พนักงานอัยการยืนยัน

(ข) ไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูลหรือสำนวนคดี (ค) ผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีหลักฐานมายืนยัน และ(ง) ติดต่оไม่ได้

(๓) กรณีตรวจสอบข้อมูลไม่ได้ ให้ถือตามข้อเท็จจริงที่ทำให้มีความเสี่ยงสูง คือข้อเท็จจริงในข้อ ข

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา./

ลงชื่อ _____ เจ้าพนักงานประเมินความเสี่ยง
(_____)

ลงวันที่ _____

ปส. ๔/๑ แบบประเมินความเสี่ยง (คำนวณด้วยมือ)

- ลับ -

คดีอาญาที่...../๒๕๖๒.....

วันที่.....

..... จำเลย

(๑) ตารางดัชนีความเสี่ยง [เทียบข้อเท็จจริงในคดีเป็นคะแนน แล้วจึงรวมคะแนนที่ได้ในแต่ละกลุ่ม (มี ๓ กลุ่ม)]

ลำดับ	ดัชนี	๑ คะแนน	๒ คะแนน	๓ คะแนนหรือมากกว่า ดูรายละเอียดที่ระบุ	คะแนนที่ได้
๑	สัญชาติ	ไทย	ต่างชาติแต่มีใบอนุญาต ทำงาน หรือ ได้รับอนุญาตให้อยู่ถาวร	ต่างชาติไม่มีใบอนุญาต ทำงาน หรือ ได้รับอนุญาตให้เข้ามา ชั่วคราว	
๒	การทำงาน	ทำงานปัจจุบันมา ไม่น้อยกว่า ๑ ปี	ทำงานปัจจุบันน้อยกว่า ๑ ปี	ไม่มีงานทำ	
๓	ที่อยู่อาศัย	เป็นที่เดียวกับ ภูมิลำเนา	คนละที่กับภูมิลำเนา	อยู่ไม่เป็นหลักแหล่ง	
๔	ครอบครัวและภาวะ อุปการะเลี้ยงดู	มีภาระต้อง อุปการะคนใน ครอบครัว	อยู่บ้านเดียวกับ ครอบครัวแต่ไม่มีภาระ ต้องอุปการะ	อยู่คนละแห่งกับ ครอบครัวและไม่มีภาระ ต้องอุปการะ	
รวมคะแนนกลุ่ม ๑ (ข้อ ๑ - ๔)					
๕	พฤติการณ์คดี	ไม่มีการวางแผน		มีลักษณะเป็นการ วางแผน/ ไตร่ตรอง ล่วงหน้า ๔ คะแนน	
๖	รับสารภาพหรือ ปฏิเสธ	ปฏิเสธ		รับสารภาพ	
๗	มีผู้ร่วมกระทำ ความผิดหรือไม่	มี		ไม่มี(ทำคนเดียว)	
๘	มีผู้เสียหายหรือไม่	ไม่มี	มี	มีการทำร้ายร่างกาย หรือ ช่มชู้ ทำร้ายจิตใจ	

๙	มีผู้คัดค้านการปล่อยหรือไม่	ไม่มี	มี พนง.สอบสวน/อัยการ หรือผู้เสียหาย/พยาน คัดค้าน	พนง.สอบสวน/อัยการ และผู้เสียหาย/พยาน คัดค้าน ๖ คะแนน	
รวมคะแนน กลุ่ม ๒ (ข้อ ๕ - ๙)					
๑๐	มีคดีอาญาอื่นกำลัง อยู่ระหว่างพิจารณา ของศาลหรือไม่	ไม่มี	มี ๑ คดี	มีมากกว่า ๑ คดี	
๑๑	เคยถูกตำรวจตั้ง ข้อหามาก่อนหรือไม่	ไม่เคย	เคย ๑ - ๒ ครั้ง	มากกว่า ๒ ครั้ง	
๑๒	เคยถูกจำคุกมาก่อน หรือไม่	ไม่เคย	เคย ๑ ครั้ง	เคยมากกว่า ๑ ครั้ง	
๑๓	เคยทำผิดระหว่าง ปล่อยหรือไม่	ไม่เคย		เคย ๑๕ คะแนน	
๑๔	เคยหลบหนีระหว่าง ปล่อยชั่วคราวหรือไม่	ไม่เคย		เคย ๑๕ คะแนน	
รวมคะแนนกลุ่ม ๓ (ข้อ ๑๐ - ๑๔)					

(๒) สูตรคำนวณความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราว[เอาคะแนนรวมที่ได้ในข้อ (๑) มาเทียบ % ความเสี่ยง]

กลุ่ม	น้ำหนักความเสี่ยง	คะแนนรวมแต่ละกลุ่ม = % ความเสี่ยง	% ความเสี่ยงที่ได้
กลุ่ม ๑ (ข้อ ๑ - ๔)	๒๐ %	๔ - ๖ คะแนน = ๕ % ๗ - ๙ คะแนน = ๑๐ % ๑๐ - ๑๒ คะแนน = ๒๐ %	
กลุ่ม ๒ (ข้อ ๕ - ๙)	๒๐ %	๕ - ๘ คะแนน = ๕ % ๙ - ๑๒ คะแนน = ๑๐ % ๑๓ - ๑๖ คะแนน = ๑๕ % ๑๗ - ๑๙ คะแนน = ๒๐ %	
กลุ่ม ๓ (ข้อ ๑๐ - ๑๔)	๘๐ %	๕ คะแนน = ๑๐ % ๖ - ๑๑ คะแนน = ๔๐ % ๑๒ - ๑๗ คะแนน = ๖๐ % ๑๘ - ๓๙ คะแนน = ๘๐ %	
รวม % ความเสี่ยง			

(๓) ตารางระดับความเสี่ยง[เอา % ความเสี่ยงที่ได้จาก (๒) มาเทียบเป็นระดับความเสี่ยง]

ช่วง % ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง
๒๐ %	ต่ำมาก
๒๕ % - ๔๐ %	ต่ำ
๔๕ % - ๖๐ %	ปานกลาง
๖๕ % - ๘๐ %	สูง
๘๕ % - ๑๐๐ %	สูงมาก

ผู้ต้องหา/ จำเลย มีระดับ
ความเสี่ยง

แนวทางศาลต้นแบบในการยกระดับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานฯ

ด้านอาคารสถานที่

๑. จัดให้มีห้องพักพยาน และผู้เสียหายที่เหมาะสม
๒. จัดให้มีห้องพักพยานที่เป็นเด็กแยกต่างหากจากห้องพักพยานทั่วไป รวมทั้งมีวิธีปฏิบัติต่อพยานที่เป็นเด็กตามคำแนะนำของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติต่อพยานที่เป็นเด็ก ในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. ห้องควบคุมมีการแยกห้องระหว่างผู้ต้องขัง/จำเลยที่เป็นหญิงและชาย รวมทั้งมีห้องน้ำแยกกันเป็นสัดส่วน
๔. จัดให้มีห้องรอกำสั่งคำร้องขอปล่อยชั่วคราวสำหรับผู้ต้องหา/จำเลยที่ยังไม่เคยถูกควบคุมมาก่อน
๕. จัดให้มีห้องหรือวิธีการชำระค่าปรับที่สะดวกแก่ผู้ต้องคำพิพากษาให้ลงโทษปรับโดยไม่ต้องนำตัวไปควบคุม
๖. ห้องเวรชี้ควรมีการแยกระหว่างผู้ต้องขัง/จำเลยที่ถูกควบคุมตัวมาก่อนแล้วกับผู้ที่ยังไม่เคยถูกควบคุมมาก่อน

ด้านบุคลากร

๑. ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ผู้พิพากษา และข้าราชการตุลาการมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อผู้ต้องขัง/จำเลย ผู้เสียหาย พยาน
๒. ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ผู้พิพากษา และข้าราชการตุลาการมีความรู้ความเข้าใจแนวทางในการยกระดับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน อันมีหลักการสำคัญในการลดการเรียกหลักประกัน เพิ่มความปลอดภัยแก่สังคม และลดการคุมขังที่ไม่จำเป็นในทุกชั้นตอน
๓. บุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและมุ่งมั่นในการให้ความรู้แก่ประชาชน ผู้ต้องหา/จำเลย เพื่อให้รู้ถึงสิทธิของตนในชั้นตอนต่าง ๆ ของการดำเนินคดี

ด้านระบบการปล่อยชั่วคราว

๑. จัดวางระบบการเสนอคำร้องขอปล่อยชั่วคราวพร้อมแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. จัดวางแนวทางในการพิจารณาสั่งปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกัน มีประกัน มีประกันและหลักประกัน
๓. จัดให้มีระบบประเมินความเสี่ยงเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราว
๔. จัดวางแนวทางหรือวิธีการในการตั้งผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวตามพระราชบัญญัติมาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. ๒๕๖๐
๕. จัดวางแนวทางหรือวิธีการในการกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ในการปล่อยชั่วคราว
๖. กำหนดแนวปฏิบัติหรือขั้นตอนในการพิจารณาสั่งคำร้องขอปล่อยชั่วคราวที่สอดคล้องกับคำแนะนำประธานศาลฎีกาว่าด้วยการขยายโอกาสในการเข้าถึงสิทธิที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๒
๗. เปิดทำการเพื่อพิจารณาสั่งคำร้องขอปล่อยชั่วคราวในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่อขยายโอกาสแก่ผู้ต้องหา/จำเลยที่จะร้องขอปล่อยชั่วคราว
๘. ลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น

ด้านการกำหนดมาตรฐานระยะเวลา

๑. กำหนดมาตรฐานระยะเวลาในการมีคำสั่งคำร้องขอปล่อยชั่วคราว ดังนี้
 - ในศาลชั้นต้น - ไม่เกินกว่า ๑ ชั่วโมง นับแต่เวลายื่นคำร้อง
 - กรณีส่งศาลชั้นอุทธรณ์/ศาลฎีกา ไม่เกินกว่า ๑ ชั่วโมง นับแต่เวลายื่นคำร้อง
 - ในศาลชั้นอุทธรณ์และศาลฎีกา - ภายใน ๑ วัน นับแต่เวลาที่ได้รับคำร้อง
๒. กำหนดมาตรฐานระยะเวลาในการพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่จำเลยต้องขัง ดังนี้
 - ในศาลชั้นต้น - ไม่เกิน ๖ เดือน นับแต่วันออกหมายขังระหว่างพิจารณา
 - ในศาลชั้นอุทธรณ์ - ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันรับคดีไว้พิจารณา
 - ในศาลฎีกา - ไม่เกิน ๖ เดือน นับแต่วันรับคดีไว้พิจารณา
๓. กำหนดมาตรฐานระยะเวลาในการส่งสำนวนที่มีการอุทธรณ์/ฎีกาไปยังศาลชั้นอุทธรณ์/ศาลฎีกา
 - ไม่เกิน ๓ วัน นับแต่วันส่งรับคำแก้อุทธรณ์/คำแก้ฎีกา หรือนับแต่วันครบกำหนดยื่นคำแก้อุทธรณ์/คำแก้ฎีกา แล้วแต่กรณี

ด้านการประชาสัมพันธ์

๑. จัดให้มีการให้ความรู้แก่กลุ่มผู้ต้องขัง/ จำเลยในเรือนจำ หรือกลุ่มเสี่ยงที่จะกระทำผิดถึงสิทธิที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราว และสิทธิในการดำเนินคดีในศาล โดยกำหนดแผนปฏิบัติการไม่น้อยกว่าปีละ ๓ ครั้ง
๒. จัดให้มีบอร์ดแสดงบัญชีมาตรฐานหลักประกันในที่ที่เห็นได้ง่าย และมีเจ้าหน้าที่ที่สามารถให้รายละเอียดข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้มาติดต่อ กับแสดงบัญชีมาตรฐานดังกล่าวในเว็บไซต์ของศาลด้วย
๓. จัดให้มีแผนภูมิแสดงขั้นตอนการขอปล่อยชั่วคราว
๔. จัดให้มีระบบการประสานข้อมูลในการรับและส่งคำร้องขอปล่อยชั่วคราวระหว่างศาลชั้นต้นกับศาลสูง เพื่อความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๕. จัดให้มีระบบการแจ้งคำสั่งคำร้องขอปล่อยชั่วคราวที่รวดเร็วแก่ผู้ประกัน
๖. จัดให้มีระบบติดตามคำสั่งคำร้องขอปล่อยชั่วคราว (Tracking) เพื่อผู้ประกันสามารถติดตามคำสั่งเองได้โดยสะดวก
๗. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว ตลอดจนสถิติต่าง ๆ ต่อสาธารณะโดยสม่ำเสมอ

ด้านสถิติและการประเมินผล

๑. มีการเก็บข้อมูลสถิติเกี่ยวกับคำร้องขอปล่อยชั่วคราวตามแบบที่กำหนด โดยถูกต้อง
๒. มีการรวบรวมสถิติข้อมูลและวิเคราะห์สถานการณ์เสนอผู้บริหารอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
๓. จัดการประชุมผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบสภาพปัญหาและหาแนวทางแก้ไขเป็นประจำโดยสม่ำเสมอ อย่างน้อย ๒ เดือน ต่อครั้ง